



**Đức Thánh Cha nhắn gửi người dân Timor-Leste:
Hãy để đức tin của bạn trở thành văn hóa của bạn!**

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Christopher Wells)

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo chính phủ, đại diện xã hội dân sự và các nhà ngoại giao, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi người dân Timor hãy để đức tin của họ truyền cảm hứng cho các nguyên tắc, dự án và lựa chọn của họ.

Sau hơn một phần tư thế kỷ xung đột khi đất nước đấu tranh giành độc lập, Timor-Leste "đã có thể trỗi dậy trở lại", Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu vào thứ Hai (9/9/2024), "tìm ra con đường dẫn đến hòa bình và bắt đầu một giai đoạn phát triển mới, cải thiện điều kiện sống và đánh giá cao ở mọi cấp độ vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người của nó".



Bình minh mới của hòa bình và tự do

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo chính trị, đại diện xã hội dân sự và các thành viên của ngoại giao đoàn ngay sau khi đến Dili, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tạ ơn Chúa vì "bình minh của hòa bình và tự do" cuối cùng đã xuất hiện ở Timor-Leste sau một thời kỳ "đen tối và khó khăn".

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng người dân Timor không bao giờ mất hy vọng trong suốt giai đoạn của cuộc đấu tranh giành độc lập, và ca ngợi "những nỗ lực cần cù của họ để đạt được sự hòa giải hoàn toàn với những người anh em ở Indonesia".

Đồng thời, ngài nguyện xin Chúa có thể ban cho "trong các cuộc xung đột khác ở nhiều nơi trên thế giới, cũng có hòa bình và hòa giải chiến thắng".

Những thách thức mới

Trong khi lưu ý đến "những chân trời mới" đã mở ra cho đất nước, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thừa nhận có "những thách thức mới phải đối diện và những vấn đề mới phải giải quyết", bao gồm di cư; nghèo đói, đặc biệt là ở các vùng nông thôn; lạm dụng rượu chè; và sự hình thành các băng nhóm trẻ.

“Đó là lý do tại sao tôi muốn nói: Xin đức tin, đã soi sáng và nâng đỡ các bạn trong quá khứ, tiếp tục truyền cảm hứng cho hiện tại và tương lai của các bạn”.

Và ngài khích lệ họ bằng tiếng Bồ Đào Nha, ĐTC nói: “Que a vossa fè seja a vossa cultura” (“Nguyện đức tin của các bạn là văn hóa của các bạn”, thêm vào đó, “nguyện đức tin truyền cảm hứng cho các nguyên tắc, dự án và lựa chọn phù hợp với Tin mừng Phúc âm”.



Tâm quan trọng của giáo dục

Để đối diện với những khó khăn mà quốc gia đang phải đối phó, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến sự cần thiết của giáo dục, đặc biệt là thông qua việc chuẩn bị cho những người sẽ được kêu gọi lãnh đạo đất nước trong tương lai.

ĐTC nói thêm rằng học thuyết xã hội của Giáo hội có thể cung cấp nền tảng cho sự hình thành như vậy, ngài lưu ý rằng “nó tạo thành một trụ cột không thể thiếu và đáng tin cậy” để dựa vào đó mà tiến xa hơn nữa, và là phương tiện để xác định các cách tiếp cận khác nhau được ủng hộ hay cản trở sự phát triển toàn diện hay không.



Lý do để hy vọng

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến khuôn mặt trẻ trung của Timor-Leste, nơi có hơn 65 phần trăm dân số dưới ba mươi tuổi”. Đồng thời, ngài mời những người trẻ, với sự tươi mới và tháo vát của mình, hãy dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của người lớn tuổi mà “Cùng nhau, lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan này là một nguồn lực lớn và không cho phép sự thụ động, càng không cho phép sự bi quan”.

ĐTC ca ngợi Timor-Leste vì những “quyết tâm kiên nhẫn và chủ nghĩa anh hùng” mà đất nước này đã đối diện với “thời kỳ đại nạn”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách lưu ý rằng, xét theo những gì đã đạt được trong quá khứ gần đây, anh chị em “có lý do để tin tưởng rằng quốc gia của các bạn cũng sẽ có thể đối diện một cách thông minh và sáng tạo, với những khó khăn và vấn đề của ngày hôm nay”.



